

Số: /TB-VP

Lâm Thao, ngày 07 tháng 5 năm 2021

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Đức Sáu tại hội nghị triển khai các nhiệm vụ cấp bách nhằm kiểm soát, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn**

Ngày 06 tháng 5 năm 2021, tại Hội trường UBND huyện; Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Đức Sáu, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện chủ trì hội nghị nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, các thành viên BCD phòng chống dịch Covid-19 huyện; Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các xã, thị trấn.

Sau khi nghe Giám đốc Trung tâm Y tế huyện báo cáo và ý kiến thảo luận, phát biểu của các đại biểu dự họp. Phó Chủ tịch UBND huyện Kết luận chỉ đạo như sau:

Thời gian qua công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện đã thường xuyên nhận được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, sự vào cuộc cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã chỉ đạo thực hiện tích cực, đồng bộ và quyết liệt các biện pháp quyết tâm phòng chống dịch, đã đạt được những kết quả bước đầu, kiểm soát được dịch bệnh Covid-19, không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn.

Tuy nhiên, đã xuất hiện một bộ phận có tâm lý chủ quan, lơ là, thực hiện chưa nghiêm túc một số yêu cầu, nhiệm vụ, quy định về phòng chống dịch; còn bằng lòng, thỏa mãn với kết quả đạt được. Một số địa phương, đơn vị triển khai, chưa quyết liệt; báo cáo tình hình dịch bệnh còn chậm; một số người dân còn chưa nghiêm túc thực hiện biện pháp phòng chống dịch như: chưa thực hiện đeo khẩu trang khi ra đường, họp chợ, nơi công cộng... Để chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ, công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn trong thời gian tới; UBND huyện yêu cầu:

Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương và các thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện, xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức hội thuộc huyện tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nội dung sau:

**1. Chủ động tích cực, thường xuyên phối hợp, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các biện pháp, quy định về phòng chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế (*gồm Khẩu trang-Khử khuẩn-Khoảng cách-Không tập trung-Khai báo y tế*). Đảm bảo 100% người dân thực hiện đeo Khẩu trang khi ra đường hoặc khi tiếp xúc người khác,..**

**2.** Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã, thị trấn: Tiếp tục tuyên truyền đến nhân dân về tình hình dịch bệnh, nhiệm vụ và các nội dung phòng chống dịch trong tình hình mới. Đảm bảo triển khai phương án phòng chống dịch phù hợp tình hình địa phương; phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách đến từng địa điểm, khu dân cư, triệu tập họp Ban Chỉ đạo quán triệt và giao nhiệm vụ cụ thể từng thành viên, triển khai phương án xử lý các tình huống dịch bệnh xảy ra.

**3.** Các cơ quan, đơn vị, địa phương: Chỉ đạo, thực hiện dừng các cuộc họp không cần thiết hoặc giãn, hoãn về thời gian tổ chức. Dừng các hoạt động văn hóa, thể thao, sự kiện tập trung đông người...

**4.** Tiếp tục phối hợp chỉ đạo các lực lượng rà soát, khẩn trương truy vết đối tượng F1, F2; đối tượng tiếp xúc gần, có nguy cơ lây nhiễm; yêu cầu, hướng dẫn khai báo y tế, đảm bảo thực hiện các biện pháp cách ly tại nhà, tự theo dõi sức khỏe theo quy định. Tổ chức công khai trên truyền hệ thống Truyền thanh xã, thị trấn những trường hợp sau truy vết (đối tượng F2) để người dân biết cùng thực hiện giám sát. Trường hợp F3 hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe, hạn chế tiếp xúc, không đến nơi đông người, có nhật ký theo dõi cụ thể khi tiếp xúc. Tiếp tục kích hoạt phát huy Tổ Covid-19 cộng đồng, truy vết, giám sát các đối tượng tự theo dõi sức khỏe, thực hiện cách ly y tế, theo dõi sau cách ly theo quy định. Theo dõi, quản lý chặt chẽ biến động về nhân khẩu, hộ khẩu khu dân cư, nhất là những người có liên quan yếu tố nước ngoài, các nhà nghỉ, khu lưu trú...

**5.** Tiếp tục quán triệt cán bộ, CCVC, người lao động và nhân dân, các cơ quan đơn vị không ra khỏi địa bàn tỉnh trong thời gian hiện nay; trường hợp có sử dụng điện thoại thông minh thực hiện sử dụng, hướng dẫn cài đặt phần mềm Bluezon, N-covi,... thực hiện khai báo y tế. BCD phòng chống dịch Covid-19 các xã, thị trấn tiếp tục phổ biến để nhân dân tham gia thực hiện nghiêm túc hướng dẫn, cài đặt trên; đảm bảo thực hiện tốt phương án, kịch bản, biện pháp xử lý khi có tình huống dịch xảy ra.

**6.** Tăng cường quản lý các hoạt động quy định phải tạm dừng; phối hợp các lực lượng liên ngành, chức năng, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh karaoke, điện tử, internet, massage, thẩm mỹ,... tiếp tục phát huy việc giám sát tại cộng đồng dân cư. Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm hành chính.

**7.** Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc yêu cầu báo cáo thường xuyên, hàng ngày, đột xuất, khi có biến động, tình huống dịch xảy ra trên địa bàn theo quy định. Nâng cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, các đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức hội trên địa bàn, chịu trách nhiệm trước pháp luật do chủ quan để dịch bệnh xảy ra.

**8.** Các thành viên BCD phòng chống dịch Covid-19 huyện thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn kiểm tra đôn đốc các cơ quan đơn vị, địa phương được giao phụ trách đảm bảo chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc các quy định, biện pháp phòng chống dịch tại cơ quan, đơn vị, địa bàn, địa phương theo quy định.

Trên đây là Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Đức Sáu tại hội nghị triển khai các nhiệm vụ cấp bách nhằm kiểm soát, phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn. Văn phòng HĐND&UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- CT, các PCT UBND huyện;
- Thành viên BCĐ PCD Covid-19 huyện;
- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, HC.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Lại Thanh Tú**